

3.2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ในปีที่ผ่านมา

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2556 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2556 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ
1	1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	รายจ่ายตามข้อผูกพันของเทศบาล
2	1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมทั้งประโยชน์ตอบแทนอื่นของบุคลากร
3	1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	ค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
4	1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	ค่าใช้จ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค
5	1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาฯ
6	1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
7	1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	โครงการวันเทศบาล
8	1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่
9	1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง
10	1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและแบบเซ็น
11	1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล
12	2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
13	2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
14	2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
15	2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา	อาหารเสริม (นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษ
16	2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา	สนับสนุนอาหารกลางวัน
17	3.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของ อสม.
18	3.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
19	3.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
20	4.ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขูปโภคและการจราจร	ปรับปรุงถนนเทศบาล 20 โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
21	4.ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขูปโภคและการจราจร	ขยายเขตรบบจำหน่ายน้ำประปาในเขตเทศบาล
22	4.ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขูปโภคและการจราจร	ขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตเทศบาล

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ
23	4.ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขโรคและการจราจร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเทศบาล 6
24	5.ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
25	5.ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (อบรมการดูแลผู้สูงอายุ)
26	5.ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
27	5.ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
28	5.ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
29	6.ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	โครงการฝึกอบรมศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิชุมชน
30	6.ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	โครงการประชาคมจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง
31	6.ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน
32	6.ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	โครงการเทคนิคจับผู้ประกอบการค้า
33	6.ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	จัดงานประเพณีลอยกระทง
34	6.ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์
35	6.ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
36	6.ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	ค่าใช้จ่ายในการร่วมฉลองวันสำคัญของทางราชการ
37	6.ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา
38	6.ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว
39	6.ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
40	6.ยุทธศาสตร์ด้านการสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	แข่งขันกีฬาระหว่างพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น